



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อ จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ และมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
- (๒) ผู้นั้นไม่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในวัน เวลาที่กำหนด
- (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้ามาปฏิบัติงานราชการได้ตามวัน เวลาที่กำหนด

๒. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกฯ แนบท้าย ประกาศนี้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างครั้งแรกตามตำแหน่งที่มีอัตราว่าง ตามประกาศรับสมัคร

๓. ดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรียงลำดับที่ได้รับการคัดเลือกตาม จำนวนตำแหน่งว่างตามประกาศรับสมัครในการจ้างครั้งแรก ใช้ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นการ เรียกตัวมาทำสัญญาในการจ้าง โดยจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกกรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับอนุมัติ งบประมาณ ซึ่งมีหนังสือแจ้งเป็นรายบุคคลตามที่อยู่ทะเบียนในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง ณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

๔. สำหรับการจ้างครั้งต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ จะมี หนังสือเรียกตัว ผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันที่รายงานตัวไม่น้อยกว่า ๗ วัน นับตั้งแต่ ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการสมัคร

ทั้งนี้หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติที่ ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอาทิตย์ อารังชัยชนะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจำบึงกุ่ม
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจำบึงกุ่ม ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๐๒	นางสาวจันทร์จิรา ใจเสงี่ยม	จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ ซึ่งมีหนังสือแจ้งเป็นรายบุคคลตามที่อยู่ระบุไว้ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

